

Magagamit ang Tulong sa FEMA para sa Mga Self-Employed na Floridian

Release Date: Nobyembre 4, 2024

Ang tulong ng FEMA ay makakatulong sa mga taong self-employed, kabilang ang mga artista, musikero at mekaniko. Ang mga independiyenteng kontratista ay itinuturing na self-employed.

Upang maisaalang-alang para sa tulong sa FEMA, dapat kang isang residente o nagtatrabaho sa isang county na itinalaga para sa FEMA Individual Assistance kasunod ng mga Hurricane [Milton](#), [Helene](#) o [Debby](#). Dapat ka ring nagkaroon ng pinsala o pagkalugi bilang resulta ng mga hurricane sa Florida.

Mga Karapat-dapat na Mga Tool

Makakatulong ang FEMA na palitan ang mga tool at kagamitan na kinakailangan para sa self-employment, o hindi ibinigay ng isang employer ngunit kinakailangan para sa trabaho. Maaaring kabilang sa mga kwalipikadong tool ang:

- Mga Kompyuter
- Kagamitan tulad ng mga power tool, mga materyales sa sining, instrumento sa musika, traktor, mga utility vehicle, lawnmower at hagdan
- Mga Uniporme

Maaari kang mabayaran para sa mga item na ito kung nasira ang mga ito sa sakuna, wala kang isa pang gumaganang piraso ng kagamitan o item, at ang pagkawala ay hindi sakop ng seguro.

Kinakailangan ang isang inspeksyon upang suriin ang pinsala sa mga mahahalagang tool/materyales. Kung mayroon kang pinsala sa personal na ari-arian o mahahalagang tool, isama ang impormasyong ito sa iyong aplikasyon ng FEMA at ipaalam sa inspektor ang pinsala sa oras ng inspeksyon.

Kinakailangang mga Dokumento



FEMA

Page 1 of 3

Upang maging karapat-dapat para sa tulong sa self-employment, mag-apply para sa tulong sa FEMA. Kapag nag-apply ka, isama ang:

- Dokumentasyon na nagpapatunay na nagtatrabaho ka, tulad ng tax return
- Mga dokumento ng seguro para sa lahat ng mga potensyal na sakop at benepisyo
- Mga itemize na resibo o pagtatantya para sa pag-aayos o pagpapalit ng mga hiniling na item
- Isang nakasulat na pahayag na nagpapaliwanag na kailangan mo ng mga item para sa self-employment

Paano Mag-apply para sa Tulong sa FEMA

[Hinihikayat ang mga may-ari at nagrerenta na mag-apply online sa DisasterAssistance.gov o sa pamamagitan ng paggamit ng FEMA App.](#) Maaari ka ring mag-apply sa pamamagitan ng telepono sa **800-621-3362**. Kung pipiliin mong mag-apply sa pamamagitan ng telepono, mangyaring unawain na ang mga oras ng paghihintay ay maaaring mas mahaba dahil sa pagtaas ng dami para sa maraming kamakailang sakuna. Ang mga linya ay bukas araw-araw at magagamit ang tulong sa karamihan ng mga wika. Kung gumagamit ka ng isang relay service, caption na telepono o iba pang serbisyo, ibigay sa FEMA ang iyong numero para sa serbisyonang iyon. Para sa isang naa-access na video tungkol sa kung paano mag-aplay para sa tulong pumunta sa [FEMA Accessible: Application for Individual Assistance - YouTube](#).

Kung nag-apply ka sa FEMA pagkatapos ng mga Hurricane Debby o Helene at may karagdagang pinsala mula sa Hurricane Milton, kakailanganin mong mag-apply nang hiwalay para sa Milton at ibigay ang mga petsa ng iyong pinakabagong pinsala.

Para sa pinakabagong impormasyon tungkol sa pagbawi ng Hurricane Milton, bisitahin ang fema.gov/disaster/4834. Para sa impormasyon sa pagbawi ng Hurricane Helene, bisitahin ang fema.gov/disaster/4828. Para sa impormasyon sa pagbawi ng Hurricane Debby, bisitahin ang fema.gov/disaster/4806. [Sundin ang FEMA sa X sa x.com/femaregion4 o sa Facebook sa facebook.com/fema.](#)

###



FEMA

Page 2 of 3

Ang misyon ng FEMA ay ang pagtulong sa mga tao bago, habang at pagkatapos ng mga sakuna.



FEMA